

กรุงโซล จัดงาน “I Seoul U” จำลองสถานที่ ท่อง เที่ยว โซล ในคอนเสิร์ต เพลย์กราวด์ เชิญชวน คน รุ่นใหม่...ไปเที่ยว โซล



นาย คิม คุก จิน รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจการท่องเที่ยว รัฐบาลกรุงโซล เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวเกาหลีใต้ (โซล) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จะจัดงาน I Seoul U ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเชิญชวนคนรุ่นใหม่ ให้สนใจไปเที่ยว “กรุงโซล” โดยภายในงานจะจำลองแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญของเมือง “กรุงโซล” มาจัดแสดง ภายใต้คอนเสิร์ต “ไลฟ์ โซล เพลย์กราวด์ อินแบงคอก” (Live Seoul Playground in Bangkok) ซึ่งจะมีกิจกรรมเล่นเกมโยนลูกเต๋าท่องเที่ยวกรุงโซล, กิจกรรมลือกุกยูแจคู่รักที่นัมซัน, เดินทะเลมิติไปสู่กรุงโซล พร้อมกับชมจำลองบรรยากาศกรุงโซลในยามค่ำคืน ที่สวยงามและมีสีสัน เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสวิถีชีวิตตามแบบฉบับชาวเกาหลี ที่อาศัยอยู่ใน กรุงโซล” ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางไปเที่ยวกรุงโซล สูงที่สุด รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวไทย เป็นอันดับที่ 3 โดยมีจำนวนประมาณ 5 แสนราย ซึ่งการจัดงาน I Seoul U มุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ได้สนใจเดินทางไปเที่ยว กรุงโซล เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา 20-25 %

สำหรับ การจัดงาน I Seoul U ภายใต้คอนเสิร์ต “ไลฟ์ โซล เพลย์กราวด์ อินแบงคอก” (Live Seoul Playground in Bangkok) จะตกแต่งบรรยากาศในธีมเป็น “สีฟ้า” สดใส อยากให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ได้สวมใส่ หรือ ใช้เครื่องประดับ “สีฟ้า” เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศ โดยผู้มาเยี่ยมชมงาน I Seoul U จะได้ สัมผัสกับวัฒนธรรมและเข้าถึงบรรยากาศการท่องเที่ยว “กรุงโซล” อย่างลึกซึ้ง และได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่อัปเดต ทั้งนี้ ไฮไลท์ของงาน I Seoul U ผู้เข้าร่วมงานทุกๆ คน จะได้รับ “สิทธิ์ลุ้น” บัตรเงินสด T-Money Card ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับงาน I Seoul U ซึ่งบัตรได้สปอนเซอร์โดยศิลปิน BTS ขวัญใจวัยรุ่นที่กำลังฮอตฮิต และเป็นที่ต้องการของแฟนคลับอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา จะได้พบกับ แพรวา หรือ ณิชากัทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ นักแสดงชื่อดังจาก ฮอว์โมน วัยว้าวุ่น ซีซั่น 2 จะมาแชร์ประสบการณ์และความประทับใจจากการได้ไปท่องเที่ยว กรุงโซล พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ผู้มาร่วมงาน ยังจะได้รับแจกโปสเตอร์ศิลปิน BTS พร้อมลายเซ็นต์ เป็นที่ระลึกอีกด้วย โดยขอเชิญผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยว “กรุงโซล” สามารถไปร่วมงานได้ ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์

